

ด่วนที่สุด
ที่ พล ๐๖๐๗/ว ๓๕๗๖



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รับเลขที่ 4899
วันที่ 1.2.ก.ย. 2561
เวลา.....น.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการสัมมนาฯ

๒. เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

คณะกรรมการศาสตร์
รับเลขที่ 1733
วันที่ 1.3.ก.ย. 2561
เวลา 10.42

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP” ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความตกลง CPTPP รวมถึงโอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ตลอดจนรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจในภูมิภาคนั้นๆ จำนวน ๒๐๐ คน รายละเอียดกำหนดการและเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยกรมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างการเดินทางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมสัมมนาที่ URL: regis.dtn.go.th ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามได้ที่ น.ส.ศชาภรณ์ เปลินศิริ นักจัดการงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๗๘๑๗ และ ๐ ๒๕๐๗ ๗๕๑๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ - ดพร.ทุกภาค

ขอแสดงความนับถือ

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
12 ก.ย. 2561

(นายทรงศักดิ์ สุทธิพิทักษ์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๒๐๒ ดพร.ทุกภาค:

12 ก.ย. ๖1

(ผศ.ดร.วิชิต สุขทร)

รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดี

สำนักพัฒนาความร่วมมือทางการค้า
โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๘๑๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๑๘

เรียน คณบดี

- เพื่อไปตรวจ
- เห็นความชอบ... ๑๖๗๗

.....
.....

๒๗

13 ก. ย. 2561

๘๘๗๑

๑๓๗ / ๑๖๗๗๗๗๗๗๗๗

๑๓๗๗



กำหนดการสัมมนา
 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.30 น.
 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ จ.สงขลา

08.00 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.	เปิดการสัมมนา โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
09.30 – 12.30 น.	เสวนา และ รับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็น ในช่วง : “ตระหนักถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)” <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวม และสาระสำคัญ เกี่ยวกับความตกลง CPTPP ● ประเด็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้ CPTPP ผู้ร่วมการเสวนา <ul style="list-style-type: none"> - ดร. รัชดา เจียสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จำกัด - นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย - ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกร/ผู้สื่อข่าว <ul style="list-style-type: none"> ● เปิดรับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็น <p>* รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 – 10.45</p>
12.30 – 13.30 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 น.	เสวนา และ รับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็น ในช่วง : “โอกาสและความท้าทายในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP” <ul style="list-style-type: none"> ● โอกาสและความท้าทายรายประเด็น ได้แก่ เกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา สาธารณสุข และอื่นๆ ผู้ร่วมการเสวนา <ul style="list-style-type: none"> - ดร. รัชดา เจียสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จำกัด - นางสาวอติกาญจน์ แสนอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร - นายศิริพันธ์ วัชรภักย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา - ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข - ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกร/ผู้สื่อข่าว <ul style="list-style-type: none"> ● เปิดรับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็น <p>* รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 15.00 – 15.15</p>

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ขณะนี้สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินการให้สัตยาบันรับรองความตกลงฯ และคาดว่าความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในช่วงต้นปี 2562

ในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบ รวมถึงรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ต่อไป

ความเป็นมา

- ๑ เดิม สมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership - TPP) 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ ได้สรุปผลความตกลงการค้าเสรี TPP เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศ ได้ลงนามความตกลง TPP เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต่อมา สหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกจาก TPP เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ทำให้ความตกลง TPP ไม่มีผลบังคับใช้
- ๒ ต่อมา ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีการค้า TPP ที่เหลือ 11 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเห็นชอบหลักการสำคัญของความตกลง TPP และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) ซึ่งยังคงยึดถือหลักการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นของสมาชิกในการกำหนดนโยบายและการออกกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สมาชิก CPTPP ทั้ง 11 ประเทศ ได้สรุปผลการจัดทำความตกลง CPTPP ที่นำสาระความตกลง TPP มาใช้ แต่มีการขอลอการมีผลบังคับใช้ในบางประเด็น และนิวซีแลนด์ได้เผยแพร่เนื้อหาความตกลง CPTPP เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์¹
- ๓ สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี และปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันรับรองความตกลงฯ ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP จะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิกอย่างน้อย 6 ประเทศ (หรือจำนวนเกินกว่า 50 %) ให้สัตยาบันรับรอง ซึ่งคาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562
- ๔ ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มี 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เวียดนาม (ซึ่งในกลุ่มนี้มีเพียง แคนาดา และเม็กซิโก ที่ไทยยังไม่มี ความตกลงการค้าเสรีด้วย) ทั้งนี้ ขนาดเศรษฐกิจของสมาชิก CPTPP 11 ประเทศ ในปี 2560 มี GDP รวมมูลค่า

¹ <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/cptpp>

10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 13.3 ของ GDP โลก) มีประชากรรวม 498 ล้านคน (ร้อยละ 6.7 ของประชากรโลก) สำหรับการค้าระหว่างไทยกับสมาชิก CPTPP 11 ประเทศ ในปี 2560 มีมูลค่า 134.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของการค้ารวมของไทย) โดยไทยส่งออกไปตลาด CPTPP มูลค่า 70.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 29.7 ของการส่งออกไทยไปโลก) ไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิก CPTPP มูลค่า 64.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของการนำเข้าไทยจากโลก) และไทยได้เปรียบดุลการค้ากับ CPTPP มูลค่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สาระสำคัญของความตกลง CPTPP

- ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ความตกลง CPTPP ประกอบด้วย 30 ข้อบท² แต่ไม่รวมเรื่องที่ย่อนไหว เช่น การขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรอันเกิดจากความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล การคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา การอนุญาตให้จดสิทธิบัตรสำหรับยาที่ได้ปรับปรุงเพียงการวิธีการและขั้นตอนการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม การขยายระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (จาก 50 ปี เป็น 70 ปี) และการให้นักลงทุนใช้กลไกฟ้องร้องรัฐภายใต้สัญญาการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้น เพราะเป็นประเด็นที่ผลักดันโดยสหรัฐฯ เมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก TPP สมาชิก 11 ประเทศจึงตกลงที่จะตั้งเรื่องเหล่านี้่ออกจากความตกลงฯ

สรุปสาระสำคัญเบื้องต้นของข้อบทความตกลง CPTPP

ข้อบท	สรุปสาระสำคัญเบื้องต้น
การเปิดตลาดสินค้า	● ครอบคลุมสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 95%-99 ของรายการสินค้าทั้งหมด โดยสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีการยกเลิกหรือลดภาษีในทันที ในขณะที่สินค้าเกษตรมีระยะเวลาทยอยลดภาษีที่นานกว่า
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า	● ใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าชุดเดียว (single set of rules of origin) โดยในภาพรวมใช้หลักการสะสม (accumulation) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตที่มาจากกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด ● กรณีสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กำหนดให้ใช้วัตถุประสงค์การผลิตเส้นด้ายและผ้าฝ้ายจากภายในกลุ่มสมาชิก (Yarn Forward Rule of Origin) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนภายในภูมิภาค
พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า	● กฎระเบียบที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า กำหนดกระบวนการทางศุลกากรที่โปร่งใส และการบริหารจัดการทางศุลกากรที่สอดคล้องกับความตกลงขององค์การการค้าโลก
มาตรการเยียวยาทางการค้า	● ใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การการค้าโลก
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)	● มาตรการ SPS จะต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความตกลง SPS ขององค์การการค้าโลกเป็นพื้นฐาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบ SPS ใหม่ ๆ ก่อนการบังคับใช้ และใช้หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
อุปสรรคทางการค้าเชิงเทคนิค (TBT)	● มาตรการ TBT จะต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เป็นการกีดกันการค้าโดยไม่จำเป็น ● เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบ TBT ใหม่ ๆ ก่อนบังคับใช้

² ข้อบท CPTPP 30 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ความจำกัดความทั่วไป (2) การค้าสินค้า (3) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (4) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (5) การบริหารจัดการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า (6) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (7) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (8) มาตรการเยียวยาทางการค้า (9) การลงทุน (10) การบริการข้ามพรมแดน (11) บริการด้านการเงิน (12) การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ (13) ไตรศมนาคม (14) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (15) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (16) นโยบายการแข่งขัน (17) ทรัพย์สินทางปัญญา (18) แรงงาน (19) แรงงาน (20) สิ่งแวดล้อม (21) ความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ (22) ความสามารถในการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกทางการค้า (23) การพัฒนา (24) วิทยาศาสตร์ขนาดกลางและขนาดย่อม (25) ความสอดคล้องของกฎระเบียบ (26) ความโปร่งใสและการต่อต้านการคอร์รัปชัน (27) การบริหารจัดการและสถาบัน (28) การระงับข้อพิพาท (29) ข้อออกเงิน และ (30) บทสรุป

หัวข้อ	สรุปสาระสำคัญเบื้องต้น
การลงทุน	<p>๑ นโยบายการลงทุนจะต้องยึดหลักการ National Treatment และ MFN ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กรณีจะเวนคืนทรัพย์สิน จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีขั้นตอน และมีการชดเชยอย่างเหมาะสม</p> <p>๑ มีการกำหนดกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (ISDS) โดยมีการกำหนดขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อรับรองความโปร่งใส และเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ได้มีการยกเว้นไม่ให้ใช้ ISDS กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมยาสูบ และได้ขอลงการบังคับใช้ประเด็นที่ให้เอกชนฟ้องร้องรัฐโดยใช้ ISDS กับสัญญาการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Investment Agreement)</p>
การบริการข้ามพรมแดน	<p>๑ ให้จัดทำรายการเปิดเสรีบริการการบริการข้ามพรมแดนแบบ Negative list approach และห้ามกำหนดหรือจำกัดด้านปริมาณในการบริการข้ามพรมแดน เช่น จำนวนผู้ให้บริการ มูลค่าของการซื้อขายบริการ/ ทรัพย์สิน เป็นต้น</p>
การบริการการเงิน	<p>๑ ให้จัดทำรายการเปิดเสรีบริการการเงินแบบ Negative list approach โดยให้ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติ ห้ามกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องเปิดสาขาในประเทศสมาชิก</p>
การอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวสำหรับนักธุรกิจ	<p>๑ เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทุกประเภท business person ได้แก่ นักธุรกิจ (Business Visitor) ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือ (Intra-Corporate Transferee) นักลงทุน (Investor) ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ (Independent Professional) และผู้ให้บริการตามสัญญา (contractual service supplier)</p>
โทรคมนาคม	<p>๑ สนับสนุนให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ</p>
E-Commerce	<p>๑ มุ่งเน้นให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค</p> <p>๑ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อมีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคจากกลโกงฉ้อฉล หรือการลวงให้แสดงเจตนาทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์</p>
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ	<p>๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐได้ หากสนใจ</p>
นโยบายการแข่งขัน	<p>๑ ให้สมาชิกมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าและบทลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระทำความผิด รวมถึงกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีอำนาจในการบังคับการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า</p>
รัฐวิสาหกิจและองค์กรที่มีอำนาจผูกขาด	<p>๑ มีกฎเกณฑ์ที่ทำให้มั่นใจว่าในการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (commercial activities) ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจผูกขาดจะต้องไม่เป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าเอกชนอื่นๆ ในประเทศสมาชิก CPTPP</p>
ทรัพย์สินทางปัญญา	<p>๑ ครอบคลุมเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นๆ และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการค้นหาและจัดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับ SMEs</p> <p>๑ ในเรื่องยาและเภสัชกรรม มีความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และการเข้าถึงยาสามัญ ตลอดจนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลง TRIPS Agreement on Public Health และสามารถสงวนสิทธิในการใช้มาตรการเพื่อปกป้องสาธารณสุขของประเทศได้</p>
แรงงาน	<p>๑ มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง 2) การจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 3) การจัดการใช้แรงงานเด็ก 4) การจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ และ 5) สิทธิในการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน</p>
สิ่งแวดล้อม	<p>๑ นโยบายการค้าและนโยบายสิ่งแวดล้อม จะต้องสนับสนุนกัน เสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า</p> <p>๑ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (multilateral environmental agreement :MEAs) ซึ่งแต่ละสมาชิกเป็นภาคี</p>
ความร่วมมือและการเสริมสร้างขีดความสามารถ	<p>๑ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านความร่วมมือและการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลง CPTPP ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ที่ดำเนินงานในตลาดทั่วโลก</p>

ข้อบท	สรุปสาระสำคัญของเบื้องต้น
การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	๑ ส่งเสริมบรรยากาศการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาวิธีสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศสมาชิก
การพัฒนา	๑ ส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนแบบเปิดที่จะสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี ลดความยากจนและเพิ่มการจ้างงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
SMEs	๑ ส่งเสริมให้ SMEs เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูล กฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ SMEs
ความสอดคล้องของกฎระเบียบ	๑ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และความร่วมมือกันระหว่างประเทศภาคี เพื่อให้มีการกำหนดกฎระเบียบด้านการค้าอย่างสอดคล้อง โดยสมาชิกต้องเปิดเผยข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชนภายใน 1 ปี หลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช้
ความโปร่งใสและการต่อต้านการคอร์รัปชัน	๑ เพิ่มความแข็งแกร่งของหลักธรรมาภิบาล และแก้ไขปัญหาคาการทุจริตคอร์รัปชัน ในประเทศสมาชิก โดยกำหนดให้ต้องมีความโปร่งใสในกระบวนการออกกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน
กระบวนการบริหารจัดการระหว่างสมาชิก	๑ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ Trans-Pacific Partnership Committee ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าของทุกประเทศภาคี เพื่อติดตามประเมินผลการบังคับใช้ความตกลงฯ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณากำหนดแนวทางใหม่ๆ ให้กับความตกลงฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การระงับข้อพิพาท	๑ กำหนดกฎระเบียบด้านการระงับข้อพิพาทที่เอื้อให้ประเทศสมาชิกแก้ไขข้อพิพาทจากการปฏิบัติตามความตกลงฯ ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านความร่วมมือและการหารือระหว่างกัน หรือการใช้กลไกระงับข้อพิพาทรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ สมาชิกตกลงที่จะใช้กลไกระงับข้อพิพาทผ่านคณะผู้พิจารณา (panel) ที่เป็นธรรม
ข้อยกเว้นทั่วไป (Exceptions)	๑ กำหนดข้อยกเว้นทั่วไป โดยนำมาตรา Article XX ของความตกลง GATT 1994 มาเป็นข้อยกเว้นทั่วไปของความตกลง CPTPP ๑ สมาชิกสามารถออกมาตรการที่จำเป็นต่อการปกป้องข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงได้ สมาชิกสามารถออกมาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือโอนย้ายเงินเพื่อป้องกันผลกระทบรุนแรงจากดุลชำระระหว่างประเทศ หรือวิกฤติการณ์การเงินระหว่างประเทศในการควบคุมสถานการณ์การเงินภายในประเทศ ๑ สมาชิกอาจยกเว้น หรือปฏิเสธการใช้สิทธิภายใต้ Chapter. 9 (Investment) สำหรับกรณีฟ้องร้อง ISDS เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Tobacco control measure)

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปเบื้องต้นประเด็นสาระสำคัญในแต่ละข้อบทของความตกลง CPTPP ดังนี้

- 1) สรุปสาระสำคัญของความตกลงฯ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย (<http://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/tpp-11/summaries/Pages/summaries.aspx>)
- 2) รายละเอียดความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์ (<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/cptpp/>)

สำนักงานอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สิงหาคม 2561